

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
---oOo---

**BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC**

Căn cứ Quyết định số 155-CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ “Điều lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần thiết bị Hàng Hải - Mecom;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

*Hôm nay ngày 02 tháng 4 năm 2018, tại Công ty Cổ phần thiết bị Hàng Hải - Mecom, đại diện các bên gồm:*

**BÊN A: CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HÀNG HẢI - MECOM**

Địa Chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (+84.28) 3821 3639 - Fax: (+84.28) 3821 3640

Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hà

Chức vụ: Tổng giám đốc

**BÊN B: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

Địa chỉ : 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 0258.3831149

Fax: 0258.3831147

Đại diện là : Ông Trang Sĩ Trung

Chức vụ: Hiệu trưởng

Ông Trần Đức Phú

Chức vụ: Viện trưởng Viện KTTTS

Trên cơ sở năng lực, nhu cầu cần thiết và nguyện vọng chung, hai bên thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quảng bá sản phẩm... cụ thể như sau:

+ Hai bên thỏa thuận hợp tác cùng nhau phối hợp nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực cho sinh viên học ngành Khai thác Thủy sản, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ nghề cá cho ngư dân.

+ Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng yêu ngành, yêu nghề được học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

## **I. Trách nhiệm và quyền lợi của các bên:**

### **1. BÊN A:**

Bên B thống nhất hàng năm sẽ tiếp nhận sinh viên từ Bên A đến tham quan, thực tập chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp tại công ty.

Bên B sẽ cấp học bổng toàn phần cho 04 sinh viên/khóa học bao gồm tiền học phí trị giá 10.000.000 đ/năm/sinh viên x 04 năm.

Sinh viên được công ty hỗ trợ, sau khi tốt nghiệp sẽ về làm việc cho công ty tối thiểu 05 năm. Nếu có nhu cầu ở lại làm việc thì tiếp tục.

Bên A phối hợp cùng bên B nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao cho ngư dân những công nghệ mới về thiết bị máy hàng hải.

### **2. BÊN B:**

Có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của bên B và nghề đánh bắt cá.

Hàng năm, Bên A sẽ mời cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ kỹ thuật của Bên B đến Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản để tọa đàm – seminar, tham gia giảng dạy, huấn luyện cho sinh viên các môn học liên quan đến thực tiễn sản xuất kinh doanh nhằm cho các em làm quen, tạo tiền đề cho các đợt thực tập, làm việc tại bên B sau này đạt hiệu quả cao.

Hàng năm, Bên A tạo điều kiện cho Bên B giới thiệu, tiếp xúc và phỏng vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp để làm việc cho công ty.

Bên B giúp bên A trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm của công ty như: In các hình ảnh sản phẩm trên các tài liệu phát cho ngư dân; chiếu phim tư liệu về công ty, giới thiệu sản phẩm trong các lớp đào tạo sinh viên, truyền trường, tập huấn cho ngư dân; giảng viên giới thiệu về sản phẩm của công ty tới ngư dân thông qua các lớp đào tạo, tập huấn tại các địa phương.



## II. Điều khoản chung:

Hai bên thống nhất thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tích cực, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng góp phần vào sự phát triển chung của mỗi đơn vị và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước. Tùy từng nội dung, hai bên sẽ có hợp đồng cụ thể để triển khai thực hiện.

Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký, và có giá trị trong năm (5) năm. Sau thời gian trên, sẽ tự động được gia hạn mỗi kỳ năm (5) năm nếu như không có những thay đổi điều chỉnh được thông báo giữa hai bên.

Bản thỏa thuận được làm thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị như nhau.

### ĐẠI DIỆN BÊN A



Nguyễn Thanh Hà

### ĐẠI DIỆN BÊN B



Trang Sĩ Trung

